

Số: /BC-UBND

Sốp Cộp, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch về cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 387/UBND-KT ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc chỉ đạo thực hiện Công văn số 642/VPCP-NC ngày 23/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo

Thực hiện kế hoạch cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

UBND huyện đã ban hành các văn bản, công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi; Công văn số 546/UBND-VP ngày 02/02/2019 về việc thực hiện Công văn số 642/VPCP-NC ngày 23/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch về cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi. Ban hành Quy chế số 1158/QC-UBND ngày 21/3/2019, phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong việc ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện.

2. Công tác thực hiện

Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng quy hoạch, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khai thác cát, sỏi; tổ chức khơi thông dòng chảy, các hoạt động bảo vệ lòng, bờ, bãi suối và xử lý hành vi vi phạm trong khai thác cát, sỏi trái phép.

Giao các cơ quan chức năng tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra các phương tiện giao thông; kiên quyết xử lý phương tiện hoạt động không có đăng ký, đăng kiểm, các phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi quá tải, không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện.

Nghiêm cấm khai thác cát, sỏi tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các khu vực đang có xu thế thay đổi chế độ thủy văn; kiểm tra toàn diện các bến, bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý những bến, bãi lập sai quy định để lợi dụng tiêu thụ cát, sỏi trái phép; phối hợp chặt chẽ

với các địa phương giáp ranh trong việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông nói riêng; xử lý nghiêm các tụ điểm khai thác cát, sỏi trái phép; kiểm soát chặt chẽ các bến bãi tập kết và vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn được tiến hành thường xuyên; Trong Quý I năm 2019 UBND huyện đã tổ chức kiểm tra 03 lượt trên địa bàn, không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép.

Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, thực hiện nghiêm việc không khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép, kinh doanh cát, sỏi không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện kinh doanh.

Nhìn chung thời gian qua công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã được tăng cường; hoạt động khoáng sản đi vào nền nếp; phân định rõ trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; công tác quản lý nhà nước có những chuyển biến tích cực. Thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất những vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép được ngăn chặn, xử lý kịp thời; tình trạng hoạt động trái phép, không phép giảm đáng kể; ý thức tuân thủ pháp luật về khoáng sản nói chung, khai thác cát, sỏi nói riêng của các tổ chức, cá nhân được nâng cao.

3. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo, phối hợp với UBND huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đang thực hiện việc khai thác cát, sỏi để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực quản lý, khai thác, bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Pháp luật.

Trên đây là kết quả thực hiện Kế hoạch về cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện Sốp Cộp Quý I năm 2019, UBND huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường nắm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Văn Quân

